

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนากองถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ปิดฉากกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์ 2013”
- ☞ เลือกซ่อม กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ๙ ก.ย. นี้
- ☞ กบศ. จัดอบรมส่งเกรดออนไลน์รุ่นสุดท้าย
- ☞ มรพส. บันทึกร่วมมือ TOT Young club
- ☞ บรรยาย “๑๐๘ วิธีประหยัดพลังงาน”

กีฬาระหว่างคณะ เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคี “พิบูลเกมส์”
ปิดฉากอย่างสวยงาม ครุศาสตร์ คว่าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา



เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์ 2013” ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อัญมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในช่วงพิธีปิดการแข่งขันมีการโชว์เชียร์จากนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ สร้างความประทับใจ และดึงดูดความสนใจผู้ชมเป็นอย่างดี จากนั้นได้มีการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาชนิดต่างๆ และถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ดังนี้ **ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ได้แก่ คณะครุศาสตร์**

ฟุตบอลชาย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ฟุตซอลชาย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

บาสเกตบอลชาย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

วอลเลย์บอลชาย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

เซปักตะกร้อชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์

เปตองชาย [หญิง] ได้แก่ คณะครุศาสตร์

แบดมินตัน ชาย [หญิง] ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ฟุตซอลหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์

บาสเกตบอลหญิง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

วอลเลย์บอลหญิง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

เซปักตะกร้อหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์

เทเบิลเทนนิส ชาย [หญิง] ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความรักความสามัคคีแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาอีกด้วย

ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) เป็นกำลังสำคัญของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกขั้นทุกอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกฯ ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ (เลือกซ่อม)

ตามที่ คณะกรรมการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม) ดังนี้

คณะครุศาสตร์

หมายเลข ๑ อาจารย์ ดร.ปณิษฐา จีระพรชัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลข ๑ อาจารย์วัชรินทร์ ใจตรง

ข้าราชการฯ สายสนับสนุน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

หมายเลข ๑ นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย

หมายเลข ๒ นายอนิรุทธิ์ ชัยเสวก

หมายเลข ๓ นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพโร

หมายเลข ๔ นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร

หมายเลข ๕ นางสาวสินี ยิ้มนวม

ในการนี้ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก ได้แก่ คณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ / สนับสนุน) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย โดยลงคะแนนเลือกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ สำนักงานคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ณ กองบริหารงานบุคคล (ห้องงานวินัยและนิติการ) กรณีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก มีภารกิจที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถมาลงคะแนนตามวัน เวลาที่กำหนดได้ ให้สามารถลงคะแนนเลือกล่วงหน้าได้ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องงานวินัยและนิติการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พร้อมยื่นหลักฐานการได้รับอนุญาต ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเลือกฯ ของแต่ละคณะ จะดำเนินการนับคะแนนเลือกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ลงคะแนน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเลือกฯ

กบศ. เชิญชวนคณาจารย์ มรพส. เข้าร่วมการใช้ระบบส่งเกรดออนไลน์รุ่นที่ ๔

ตามที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดอบรมการใช้ระบบส่งเกรดออนไลน์ให้กับคณาจารย์ ไปแล้ว ๓ รุ่น เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕, ๒๒ - ๒๓ และ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษา จึงได้สรุปจำนวนอาจารย์ที่เข้าอบรมจากแต่ละคณะ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ดังนี้

คณะครุศาสตร์	๒๖ คน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑๐ คน
คณะวิทยาการจัดการ	๑๓ คน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๘๖ คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	๘ คน	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๗ คน

ทั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมการใช้ระบบส่งเกรดออนไลน์อีก ๑ รุ่น (รุ่นสุดท้าย) ในวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าอบรม สามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๑๐๐ เบอร์ภายใน ๙๑๑๗ โดยกองบริการการศึกษาจะยกเลิกการส่งใบกรอกเกรดให้กับคณะ และเปลี่ยนมาใช้ระบบส่งเกรดออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป

Microsoft Office 365

ประกาศการใช้งาน Windows Live Mail @live.psru.ac.th

Windows Live Hotmail

เนื่องจาก Microsoft ได้ทำการปรับปรุงระบบ e-Mail

ให้ใช้งานร่วมกับ Microsoft Office 365 จึงทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้

จึงขอเชิญใช้บริการ e-Mail@live.psru.ac.th ใช้งานชั่วคราวผ่าน

<https://www.outlook.com/live.psru.ac.th>

ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์” 2013



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกความร่วมมือพัฒนาเยาวชน จ.พิษณุโลก
 ในโครงการ TOT Young Club (TYC) “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อชุมชน”
 พัฒนาเยาวชนชุมชนบ้านกร่าง และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดพิษณุโลก



เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกความร่วมมือกับบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และนายก อบต.บ้านกร่าง ในโครงการ TOT Young Club (TYC) “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อชุมชน” ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนบ้านกร่าง และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดพิษณุโลก ยกกระตือรือร้นของตนเองให้เป็นที่รู้จักและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมอบรมให้กับเยาวชน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน และ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ในการนี้ จะจัดให้มีการแข่งขันประกวดผลงานของเยาวชนจาก ๑๑ ชุมชนทั่วประเทศต่อไป

กลุ่มคนรักพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก รู้คุณค่าพลังงาน
 จัดบรรยาย “๑๐๘ วิธีประหยัดพลังงาน” สร้างความตระหนักใช้พลังงานถูกวิธี



เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มคนรักพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคุณอติชนันท์ ไทยเจริญ ผู้จัดการโครงการเพื่อประชาชน คนรักพลังงาน บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในหัวข้อ “๑๐๘ วิธีประหยัดพลังงาน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้พลังงานในถูกต้องและถูกวิธี เสริมสร้างจิตสำนึกรักพลังงาน

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๘ ต.พลาตชุมพุก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com